

## บรรณาธิการแถลง

ในช่วงฤดูฝน หลายพื้นที่เสี่ยงต่อการระบาดของโรคไข้เลือดออก พยาบาลจะดูแลผู้ป่วยเด็กที่เป็นโรคไข้เลือดออกให้ปลอดภัยได้อย่างไร อ่านบทพจนานุกรมในบทบาทของพยาบาล เช่นกันกับการดูแลผู้ป่วยหลังได้รับการผ่าตัดให้ปลอดภัย พยาบาลทำอะไรกันบ้าง ต้องอ่านบทบาทพยาบาลในการดูแลผู้ป่วยโรคอ้วนที่ได้รับการผ่าตัดลดขนาดกระเพาะอาหารผ่านการส่องกล้องซึ่งเป็นวิธีรักษาโรคอ้วนที่ได้รับความนิยมในปัจจุบัน ก่อนวางแผนการพยาบาลให้มีประสิทธิภาพ พยาบาลต้องประเมินปัญหาการเจ็บป่วยให้ถูกต้อง รวดเร็ว และเหมาะสมตามเวลา บ่อยครั้งที่จำเป็นต้องเลือกใช้เครื่องมือประเมินเฉพาะกรณีที่เหมาะสมและเชื่อถือได้ให้เหมาะสม อ่านตัวอย่างในเรื่อง การประเมินกลุ่มอาการภายหลังสมองได้รับการกระทบกระเทือนในผู้ที่มีสมองบาดเจ็บระดับไม่รุนแรง พยาบาลยังไม่ละความพยายามในการคัดกรองผู้เป็นมะเร็งปากมดลูกในชุมชน ทำอย่างไรให้สตรีกลุ่มเสี่ยงได้ตระหนักถึงความสำคัญและเข้ารับการตรวจก่อนที่โรคจะลุกลามไปไกล พบว่าชุดปฏิบัติการพยาบาลของโปรแกรมที่สร้างโดยใช้แนวคิดของรูปแบบความเชื่อด้านสุขภาพได้ยืนยันในประสิทธิผล แต่จะได้ผลมาก-น้อย ให้อ่านเรื่อง ผลของโปรแกรมส่งเสริมการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกสตรีกลุ่มเสี่ยงอำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด อยากรู้ว่า ผู้สูงอายุในโรงพยาบาลเอกชนได้รับการดูแลอะไรบ้างจากพยาบาล ต้องอ่านเรื่อง การปฏิบัติการพยาบาลผู้สูงอายุของพยาบาลวิชาชีพ ในโรงพยาบาลเอกชนที่ไม่แสวงหาผลกำไรแห่งหนึ่งในกรุงเทพมหานคร อาหารทำให้มนุษย์มีสุขภาพดีหรือเจ็บป่วยได้ ในกรณีภาวะสมองเสื่อม อาหารมีความสำคัญอย่างไร ต้องอ่านเรื่องภาวะสมองเสื่อมและอาหารที่ป้องกันภาวะสมองเสื่อมในผู้สูงอายุ นวัตกรรมใหม่อีกชิ้นที่อาจารย์พยาบาลและนักศึกษาพยาบาลสามารถสร้างขึ้นเพื่อเพิ่มคุณภาพการพยาบาล ต้องอ่านเรื่อง นวัตกรรมแผ่นประคบเย็นสุดแจ๋วเพื่อลดความเจ็บปวดในผู้ป่วยผ่าตัดกระดูก

บทความพิเศษในฉบับนี้ ขอแนะนำเรื่อง การจัดการทางการพยาบาลในช่วงวิกฤตการระบาดใหญ่ทั่วโลกของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จากมหันตภัยของโรคนี้ที่ยังคงแผ่ขยายไปในประเทศไทยและทั่วโลกอย่างรวดเร็วและต่อเนื่อง พยาบาลผู้ได้รับสมญานามจากสังคมว่าเป็น “ นักรบชุดขาว ” ที่เผชิญอยู่ด่านหน้าสามารถออกรบและใช้ชีวิตท่ามกลางเชื้อไวรัสสายพันธุ์ใหม่ที่ดูร้ายนี้ได้อย่างไร ผู้เขียนได้ถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ตรงของการจัดทัพรับศึกใหญ่ และการบริหารการพยาบาลในรูปแบบใหม่ ขอสดุดีคุณงามความดีในความกล้าหาญ เด็ดเดี่ยว เสียสละได้แม้ชีวิต อดทน รับผิดชอบ และเมตตากรุณาของเหล่าพยาบาลที่คงยืนหยัดสู้ศึกอย่างแน่วแน่และไม่ยอมถอย ขอเผยแพร่และจารึกเหตุการณ์ไว้ ณ ที่นี้

ผศ. ดร. กรรณิการ์ สุวรรณโคต

บรรณาธิการประจำฉบับ 70(3)